

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับการตรวจของหน่วยงานใน กองทัพบก
ความสำคัญ	ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
นักศึกษา	ร้อยตรีปรัชญา ชัชธรรมสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2557

## บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับการตรวจของหน่วยงานในกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับการตรวจต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รับการตรวจหน่วยงานในกองทัพบก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับการตรวจของหน่วยงานในกองทัพบก โดยผู้วิจัยเจาะจงศึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 1. ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ 2. ด้านด้านความพร้อมของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ด้านความรู้ทักษะและความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน 4. ด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับการตรวจของหน่วยงานในกองทัพบก เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 211 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายถึงลักษณะของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับการตรวจที่มีต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน

ตำแหน่งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจ ของหน่วยงานภายในกองทัพบก พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมากที่สุด รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ทักษะและความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ล้วนมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน